

มติคณะรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๔๐๔/ว ๒๕๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗๐ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง การส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความตื่นตัวในการเล่นกีฬา

เรียน กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด (CEO) และจังหวัดเทียบเคียง

เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติด และวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความตื่นตัวในการเล่นกีฬา

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าของเรื่องประสานและร่วมมือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในด้านการศึกษา และการออกกำลังกายในสถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งในระดับชุมชน และหมู่บ้าน ให้มีความยั่งยืนต่อเนื่อง และมีผลเป็นรูปธรรม โดยให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ซึ่งมีพื้นที่ สถานที่อยู่ออกกำลังกาย หรือมีสนามกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องอยู่ในความดูแลครอบครอง ให้ความร่วมมือโดยเปิดสถานที่/สนามกีฬา เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าไปออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างแพร่หลายและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับไปพิจารณาเรื่องนี้ในมุมมองใหม่ โดยให้ถือเสมือนมีบทบาทเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุด (CEO) ด้านการศึกษาของประเทศร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด การกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาอย่างเป็นระบบ และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและกว้างขวางทั่วประเทศ เพื่อสร้างกระแสการเล่นกีฬาของเยาวชนและประชาชนให้มีความยั่งยืน รวมทั้งให้พิจารณาครอบคลุมถึงการดูแลช่วยเหลือนักกีฬา ซึ่งทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติด้วย และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น ขอย้ำว่าการส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนมีความตื่นตัวและสนใจในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้มากขึ้น จะเป็นผลดีทั้งในด้านสุขภาพอนามัยของประชากรโดยตรง อีกทั้งยังจะเป็นการช่วยยกระดับและมาตรฐานการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้เยาวชนและประชาชนห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งรัฐบาลกำลังกวัดขั้นและปราบปรามอยู่ในขณะนี้ ดังนั้น จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น และให้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากสนามกีฬา

/และ ...

และสถานที่ออกกำลังกายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยให้ประสานกับส่วนราชการทุกแห่งซึ่งมีสนามกีฬาในความครอบครอง เช่น กระทรวงกลาโหม (เหล่าทัพต่าง ๆ ) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อให้ความร่วมมือและสนับสนุนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการใช้สนามกีฬาเพื่อการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย หรือจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดปี ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้านกีฬาและการออกกำลังกายในทุกระดับ และให้ผู้บังคับบัญชาถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาได้อย่างเต็มที่และเป็นรูปธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุลยุทธ ธีรณยะวัต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๖๔